



ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

# ARITC Newsletter

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

**ฉบับที่ 243** ประจำเดือนธันวาคม 2567

## กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ฮีลใจ ไปด้วยกัน

ผศ.ดร.สุราสีณี ศิริโกศาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ฮีลใจ ไปด้วยกัน ณ ห้องโถง ชั้น G อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ซึ่งจัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับกิจกรรมนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย กิจกรรมพับถุงยาจากกระดาษเหลือใช้เพื่อบริจาคให้แก่โรงพยาบาลอานันทมหิดล, กิจกรรมให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับการจัดการขยะ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และพิธีส่งมอบป้ายการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการขยะ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมผู้ร่วมกิจกรรมจะเกิดการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันมีความสำคัญต่อชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเกิดการร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



### โครงการมอบถุงใส่ยาจากกระดาษวารสารและนิตยสาร ให้กับโรงพยาบาลอานันทมหิดล



ผู้บริหารพร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ส่งมอบถุงใส่ยาที่ทำจากกระดาษเหลือใช้ซึ่งเป็นงาน DIY ให้กับโรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยถูกทั้งหมดนั้นได้มาจากการจัดกิจกรรม “4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย ฮีลใจไปด้วยกัน” ซึ่งได้จัดกิจกรรมไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังได้ส่งมอบถุงผ้าจากผู้ใจบุญที่นำมาบริจาคให้กับสำนักวิทยบริการฯ สำนักวิทยบริการฯ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้



### พิธีถวายความเคารพเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ ๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ปณิณชลี เต่าทองอาจารย์ ดร.สุริษา เชนชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ พิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2567 ณ ห้องเทพสตรีนิทัศน์ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567



### โครงการประเมินห้องสมุดสีเขียวฯ (Internal Audit) ประจำปี 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียวภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2567 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567 โดยมี ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กล่าวเปิดโครงการ พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละหมวดนำเสนอผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว และผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว โดยมีคุณหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ และคุณอนุภา ทานะรมณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ เป็นผู้ตรวจประเมิน

### โครงการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลตามโครงการบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินโครงการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลตามโครงการบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดเข้าสิงห์ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ห้องสมุดโรงเรียนวัดหนองพิมาน ตำบลโคกสำโรง อำเภอกอสุริยา จังหวัดลพบุรี, ห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังเพลิง ตำบลวังเพลิง อำเภอกอสุริยา จังหวัดลพบุรี, ห้องสมุดโรงเรียนวัดจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และห้องสมุดโรงเรียนบ้านโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567

### กิจกรรม ธรรมนาวา "วัง"



อาจารย์ ดร.สุริษา เชนชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรม ในการเผยแพร่พระรัตนตรัย น้อมนำหัวใจพระพุทธศาสนา "ธรรมนาวา" (พระรัตนตรัย) สู่หัวใจประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีเปิดนิทรรศการหลักธรรมพระราชทาน ธรรมนาวา "วัง" ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567

### การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2567



ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ e-meeting ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 เวลา 09.30 น. โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รอบ 6 เดือน, ผลการตรวจประเมินภายใน Green Library & Green Office

### กิจกรรมประดิษฐ์กับติดพมต้นคริสต์มาส พร้อมขับพุดคุยเรื่อง "จัดคริสต์มาสแบบใดให้ไม่ทำร้ายโลก"



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีของสำนักวิทยบริการฯ และกิจกรรมประดิษฐ์กับติดพมต้นคริสต์มาส พร้อมขับพุดคุยเรื่อง "จัดคริสต์มาสแบบใดให้ไม่ทำร้ายโลก" ณ บริเวณโถงชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567